



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และคณะทำงานด้านข้อมูลรายการร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๘-๒๑

เรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียบเรียง นางสาวปรียานุช คลอวุฒิมิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
ออกอากาศ มีนาคม ๒๕๕๙

“สวนดุสิต” คำนี้ในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาชื่อดัง ที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก มีสิ่งก่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ดุสิตโพลล์ และโฮมเบเกอร์ มีนักศึกษาจำนวนมากต้องการจะเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” อย่างสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้นมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” ซึ่งถือเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้ย้ายมาอยู่ที่วังจันทร์เกษม มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการเรือนวังจันทร์เกษม” จากนั้นใน พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ย้ายมาอยู่วังสวนสุนันทาหรือที่ตั้งมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “โรงเรียนการเรือนพระนคร” ซึ่งมีการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งส่งผลให้วิทยาลัยครูทุกแห่งเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูสวนดุสิต จึงกลายเป็น “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” ภายหลังมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่งผลให้ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กลายเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ไปด้วย และล่าสุดใน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดโดยกลายเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถาบันเกิดขึ้น ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสังกัด หรือลักษณะของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ทั้งสาขาวิชาที่เพิ่มขึ้นและระดับการศึกษาที่ปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก รวมทั้งมีการขยายศูนย์การศึกษาออกไปนอกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ที่ต้องการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้นอกจากจะส่งผลเรื่องชื่อของมหาวิทยาลัยแล้วยังส่งผลต่อสถานภาพและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมากมาย ซึ่งอาจสรุปหลักการสำคัญเด่น ๆ ของพระราชบัญญัติได้ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถือเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่ใช่วิชาศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น แต่รัฐยังต้องจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นรายปีในจำนวนที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงาน ในขณะที่รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

๒. มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบได้ หรืออาจร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินการจัดการศึกษาได้

๓. มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด มีสภาวิชาการดำเนินกิจการด้านวิชาการ และมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีสภาคณาจารย์และพนักงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดี ซึ่งจะมีระบุดุคสมบัติและระบบการสรรหาไว้อย่างชัดเจน

๔. มีมาตรการควบคุมการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย จะมีการประเมินผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

๕. กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่บุคลากรต้องได้ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้บุคลากรมีโอกาสที่จะเลือกเป็นข้าราชการต่อไปหรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้

โดยเหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรขยายขอบเขตการให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สามารถดำเนินการได้กว้างขวางขึ้น โดยจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีอัตลักษณ์ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

จากหลักการทั้งหมดข้างต้นน่าจะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีอิสระทางวิชาการอย่างเต็มที่ และสามารถดำเนินกิจการได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นไปตามอัตลักษณ์ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอุตสาหกรรมบริการ ด้านการพยาบาลและสุขภาพะ อันแสดงถึงความเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

บรรณานุกรม

ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์. (๒๕๕๖). **ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.** [เอกสารบทวิทยุในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย] กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘.” (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘). **ราชกิจจานุเบกษา,**
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก, น.๗๘-๙๙.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (๒๕๕๘). **แนะนำมหาวิทยาลัย.** สืบค้น ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จาก

<http://www.dusit.ac.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2>

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (๒๕๕๘). **ประวัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.** สืบค้น ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จาก

<http://www.dusit.ac.th/history-university>

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักกฎหมาย. (๒๕๕๘).

เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

iLaw. (๒๕๕๘). **ผ่านแล้ว! เกษตร-มธ.-มข.-สวนดุสิต ออกนอกระบบ: ทบทวนประวัติศาสตร์ และความ**

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น. สืบค้น ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จาก <http://ilaw.or.th/node/3773>